

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. นำร่องข้าว 'ข้าสูง' ขอนแก่น ลุยรวมพื้นที่ปลูกแปลงใหญ่
๒. กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าว พันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA
๓. เกาะข้าวเกษตร
๔. เกษตรฯนำร่องระบบคุมเรือประมงภูเก็ต
๕. ๑๒๓ ปีฯ.ขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตร เร่งสงขมปัญหาเกษตรกรไทย
๖. ปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าว ประยุทธ์สั่งเป็นวาระด่วนลดต้นทุนเพาะปลูก
๗. จำหน่ายหนี้สินเกษตรกร
๘. งานวิถีข้าว วิถีไทย เจริญธุรกิจกว่า ๖ ล.
๙. ปศุสัตว์แจกเปิดช่วยชาวนา
๑๐. ลุยปรับแผนลดพื้นที่ปลูกยาง ๑ ล้านไร่
๑๑. ยันมูลค่าภัยก้นชนยางพาราต้องคงไว้
๑๒. ปลดล็อกตั้งโรงงานน้ำตาลหนุนปลูกอ้อย
๑๓. หนุนเกษตรตั้งจีเอพีคุมผลิตสินค้า
๑๔. วช.สัมมนาวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเรื่องข้าว
๑๕. ไบร้รับรองวิชาชีพภาคเกษตร

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
ไทยโพสต์

เดลินิวส์
กรุงเทพธุรกิจ
อปท.นิวส์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
อปท.นิวส์
มติชน
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
คมชัดลึก
คมชัดลึก

นำร่องข้าว‘ชาสูง’ขอนแก่น 13 ดูรวมพื้นที่ปลูกแปลงใหญ่

นางราตรี ทุนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น (สศก.4) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่องที่ อ.ชาสูง จ.ขอนแก่น สำหรับดำเนินโครงการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าข้าวแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 5,000 ไร่ เป้าหมายเกษตรกร 1,000 ราย โดยคัดเลือกข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักมีความสำคัญอันดับหนึ่งของ จ.ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 161,312 ครัวเรือน และมีพื้นที่ทำนา 2.7 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 64 ของพื้นที่การเกษตรในจังหวัด แบ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการปลูกข้าวประมาณ 2 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าวประมาณ 0.7 ล้านไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 7.54 แสนตัน ผลผลิตเฉลี่ย 339 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรของจังหวัดขอนแก่นที่มุ่งให้อำเภอชาสูงเป็นต้นแบบของโครงการ “อำเภอเกษตรพัฒนา”

สำหรับศักยภาพของ อ.ชาสูง คือ อยู่ใกล้เมืองหลัก คมนาคมขนส่งสะดวก ผู้บริโภค/ตลาดมีความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรปลอดภัยของอำเภอชาสูง ภายใต้อชช “ชาสูง” และ sum sung มีแหล่งน้ำได้ดินอยู่จำนวนมากกว่าแหล่งอื่น เป็นอำเภอตัวอย่างการทำงานแบบบูรณาการ เกษตรกรและผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง แต่อย่างไรก็ตามบางพื้นที่ยังประสบปัญหา ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร คินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดแคลนเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ขาดความรู้การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการปลูกข้าว ขาดความรู้ด้านการพัฒนาผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตมีค่อนข้างน้อย ขาดตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดภัย เกษตรกรขาดอำนาจในการต่อรองข้าวราคาตกต่ำ แต่ในทางตรงกันข้ามข้าวต้นทุนการผลิตข้าวมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า มะพร้าว เป็นพืชที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ พืชหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทำให้มีความผูกพันกับวัฒนธรรมของคนไทย ทุกส่วนของมะพร้าวสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับการผลิตมะพร้าวในประเทศไทยในปี 2557 ประเทศไทย มีพื้นที่ให้ผลมะพร้าว 1.๒๘๙ ล้านไร่ ให้ผลผลิต



1.009 ล้านตัน ซึ่งในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง (พ.ศ.2548 มีพื้นที่ให้ผล 1.658 ล้านไร่ ให้ผลผลิต 1.940 ล้านตัน) จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การผลิตมะพร้าวมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการบริโภคในปัจจุบันมีเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักอันเนื่องมาจากพื้นที่ปลูกมะพร้าวมีสภาพเป็นสวนเก่า ต้นมะพร้าวมีอายุมาก แมลงศัตรูมะพร้าวระบาด เช่น แมลงตำหนาม หนอนหัวดำ เป็นต้น รวมถึงต้นมะพร้าวขาดการบำรุงรักษา ทำให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจการแปรรูปอาหาร ซึ่งประเทศไทยมีคุณภาพผลผลิตมะพร้าวดี มี

เปอร์เซ็นต์ของไขมันกะทิสูง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เปลือกมะพร้าวเป็นวัตถุดิบดั้งเดิม ได้แก่ เส้นใยที่นอน รวมทั้งธุรกิจปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ที่ต้องใช้กากและขุยมะพร้าว เป็นวัสดุปลูกที่เหมาะสม ถ่านกะลาที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำ แบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำมะพร้าวบรรจุกระป๋องใช้แทนเครื่องดื่มประเภท



เกลือแร่ที่ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ได้รับความนิยมเป็นสินค้าในระดับพรีเมียม ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น

จากปัญหาสภาพการผลิตดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลผลิตมะพร้าวมีปริมาณลดลง ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA โดยเป็นโครงการที่

บูรณาการร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพร้าว โดยการสาธิตปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป และเป็นพื้นที่ที่มีการทำลายจากศัตรูมะพร้าว มีเป้าหมายพื้นที่ดำเนินการ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช สำหรับการดำเนินการโครงการมีการบูรณาการร่วมกันโดย กรมวิชาการเกษตร จัดอบรมเจ้าหน้าที่ และผลิตต้นพันธุ์มะพร้าวพันธุ์ดี กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อให้เป็นโครงการนำร่องในการ

ให้ผลผลิตเร็ว และเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ปี 255๘ โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนักส่งเสริมการเกษตรในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนาเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการ 4 ปี (2557-2560) และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

เพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวให้ได้ผลผลิตเพิ่ม คุณภาพดี เพื่อสนองตอบความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมะพร้าวพันธุ์ดีที่นำมาจัดทำแปลงสาธิต คือ มะพร้าวลูกผสม ชุมพร 2 มีลักษณะเด่นคือ ผลผลิตสูง



เกาะข่าวเกษตร

๒๒ เกาะข่าวเกษตรประจำฉบับวันอังคาร
ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558... ○ นางอารีย์
โสภณวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในการจัดโครงการ
ตลาดเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยนายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ พร้อม
ด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชให้การต้อนรับเมื่อวันก่อน
... ○ นายเสนอ พูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติ
งานและติดตามการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ปีงบประมาณ 2558 แก่ข้าราชการและพนักงาน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง
จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2558 ที่ผ่าน
มา... ○ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทาน
ที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา พลตรีอินทร์นนท์ ยอด
บางเดช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อ
กำหนดแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง และการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำ แผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว โดยมี นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ รอง
อธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา, ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ, นายศักดิ์ศิริ
อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5
และ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6-8
เข้าร่วมประชุม... ○

“คิด ทางไทย”

เกษตรฯ นำร่องระบบคุมเรือประมงภูเก็ต

“ปีติพงศ์” นำทีมลงภูเก็ตตามผล
นำร่องใช้ระบบสากลควบคุมเรือประมงเข้า-ออกท่าเทียบเรือ แก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย เผยมียอดแจ้งกว่า 200 ครั้ง ตั้งเป้าเดือนพ.ค.นี้ ครบ 22 จังหวัดชายทะเล

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) พร้อมด้วยนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามการนำร่องระบบควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง (Port in - Port out) ท่าเทียบเรือประมง อ.เมือง ซึ่งกรมประมงเริ่มทดลองใช้ระบบควบคุมแจ้งเข้า-ออกเรือประมงในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ระนอง ชุมพร และสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อให้เรือประมงที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ก่อนออกไปท่าประมงและกลับเข้าเทียบท่าจะต้องแจ้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมงที่กำหนดทั้ง 26 ศูนย์ เพื่อเก็บข้อมูลการทำประมง รวมถึงแรงงานบนเรือไว้ตรวจสอบย้อนหลังได้

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า ถือเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างกฎกติกาใหม่ภายใต้ระบบสากลให้ชาวประมงใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อพ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จึงชี้ให้เห็นว่าระบบควบคุมการเข้า-ออกเรือประมง เป็นระบบสากลที่สามารถควบคุมการทำประมงได้อย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งการใช้เครื่องมือ โบนุฎกต และการใช้แรงงานที่ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาการค้ำมนุษย์ในภาคแรงงานประมงได้ด้วยการดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าชาวประมงส่วนใหญ่ร่วมมือดี มีเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป แจ้งออกจากท่า 223 ครั้ง เข้าท่า 143 ครั้ง

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้กรมประมงเร่งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการเรือประมง แพปลา และท่าเทียบเรือทั้ง 297 แห่งเข้าสู่ระบบเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ภายในเดือนพ.ค.นี้

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้เร็วๆ นี้ ขั้นตอนเหลือเพียงรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลหลังจากนั้น 60 วัน ซึ่งกฎหมายฉบับใหม่นี้ กรมประมงได้ชี้แจงรายละเอียดให้สหภาพยุโรป (อียู) รับทราบแล้ว

“เท่าที่ทราบอียูมีท่าที่ตีขึ้น แต่จะขอรอดูอนุญาตของเราก็จะออกตามมา และอาจจะเสนอแนะเพิ่มเติมให้เราเชื่อว่า ผู้คนของอียู เข้าใจการแก้ปัญหาของเรามากขึ้นแล้ว” นายปีติพงศ์กล่าว

นายปีติพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้ภาคประมงของไทยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ การทำประมงนอกน่านน้ำ การแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุม และขาดการรายงาน (IUU Fishing) และปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน ซึ่งกรมประมงต้องเตรียมการให้พร้อมทำงานสอดคล้องตามพ.ร.บ.

การประมงฉบับใหม่ได้ทันทีที่มีผลบังคับใช้ ต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันในภาวะวิกฤติ

“ตัวเลขการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายตอนเนี่ยยังไม่ชัดเจน มีคนรอจะเห็นผลในทางคดีอยู่ ดังนั้นจะต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง กล่าวว่ จากการออกหน่วยเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จำนวน 112 หน่วย ร่วมกับกรมเจ้าท่าและกรมการปกครอง เพื่อรับจดทะเบียนเรือและออกอาชญาบัตรการทำประมง ผลการดำเนินงานพบว่า มีเรือประมงเข้ารับการจดทะเบียนใหม่ 4,243 ลำ รวมทั้งจดทะเบียนอยู่เดิมแล้วเป็น 50,710 ลำ และออกอาชญาบัตรการทำประมงให้ใหม่ 12,455 ลำ รวมทั้งออกอาชญาบัตรเดิมแล้วเป็น 28,364 ลำ คิดเป็นประมาณ 80% ของเรือประมง

นอกจากนี้ กรมประมงจะจัดตั้งศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังการทำประมง IUU Fishing 18 ศูนย์ จะสนธิกำลังร่วมกับทหารเรือ และจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง (Port in - Port out) จำนวน 26 ศูนย์ นำร่องก่อนใน 4 จังหวัด คือ ชุมพร สงขลา ระนอง และภูเก็ต เพื่อตรวจสอบเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป โดยจะตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอาชญาบัตร แรงงานประมง อุปกรณ์ประมง และอุปกรณ์ติดตามบนเรือประมง (VMS)

123 ปี กษ. ขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตร เร่งสร้างปมปัญหาเกษตรกรไทย



การเกษตรในประเทศไทยได้มีบันทึกเป็นหลักฐานไว้ในศิลาจารึกในสมัยสุโขทัย (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1800) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ่อขุนรามคำแหง ทรงมีรัฐประศาสนบายส่งเสริมการเกษตรหลายประการ ที่สำคัญคือ การให้ประชาชนมีอิสระในการประกอบอาชีพตามความถนัด และที่ดินที่มีการปลูกสร้างทำประโยชน์ก็จะตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้ที่ปลูกสร้าง และให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงยังลูกหลานในสมัยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำสะอาดสำหรับบริโภคตลอดทั้งปี และเพียงพอสำหรับการเกษตร

แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมทางการเกษตร เริ่มมีปรากฏชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยา (เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 1893) นั่นก็คือ “กรมนา” ซึ่งเป็นกรมหนึ่งในการปกครองแบบจตุสดมภ์ อันประกอบด้วย กรมเมือง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา กรมในจตุสดมภ์นั้นมีความหมายเช่นเดียวกับกระทรวงในสมัยโบราณ

ต่อมาก็มมีการพัฒนาเป็นลำดับ ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านหลากหลายผู้ปกครอง จนกลายมาเป็นกระทรวงอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยใช้ชื่อว่า “กระทรวงเกษตรพณิชการ” จนกระทั่ง พ.ศ. 2505 จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เรื่อยมาจนปัจจุบัน เพราะฉะนั้นจึงถือเอาวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันสถาปนากระทรวงฯ

สำหรับในปีนี้ นายปิณฑพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ นายอานวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก็ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ ศาลพระภูมิ ท้าวเวสสุวรรณ ศาลตา-ยาย และพระพิรุณทรงนาค จากนั้นเป็นพิธีสงฆ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คณะผู้บริหารพร้อมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายภัตตาหาร และจุดปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558 ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันที่ 1 เมษายน 2558 ถือเป็นวันสำคัญยิ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีอายุครบ 123 ปี เป็น 123 ปีที่มุ่งบอกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เป็นอยู่ช้านานที่มีชื่อเสียงคนไทย แต่ยก้าวสู่การเป็นครัวของโลกด้วย กระทรวงเกษตรฯ มีบทบาทอย่างยิ่งต่องานด้านเกษตรกรรมของประเทศ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบต่อความอยู่รอดของเกษตรกร ขณะเดียวกันก็มีการกิจที่ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของคนทั้งโลก ในด้านอาหารที่หล่อเลี้ยงประชากร รวมถึงเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศด้วย

โดยในปี 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางแนวทางการดำเนินการแผนงาน/โครงการสำคัญตามพระราชบัญญัติ

งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลโดยมีการดำเนินงานสำคัญในปี 2558 ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 1. การลดต้นทุนการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 2. การเพิ่มผลผลิต 3. การเพิ่มรายได้ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ 4. การจัดการองค์ความรู้ด้านการเกษตร และ 5. การจัดการทรัพยากร ซึ่งในภาพรวมมีความคืบหน้าไปตามแผน

ทั้งนี้ การดำเนินการที่สำคัญ และปรากฏผลเป็นรูปธรรมแล้ว ได้แก่ มาตรการบรรเทาปัญหาจากการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง โดยการจ้างงาน และการปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทน การช่วยเหลือพื้นที่ภัยแล้งซ้ำซากตามโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ

สำหรับการเพิ่มรายได้เพื่อเกษตรกรได้มี การชดเชยรายได้แก่ชาวนาและชาวสวนยาง ตลอดจนการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริมอีกด้วย ส่วนด้านการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้านการประมง วิกฤตภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าประมงไทย ได้เร่งรัดจดทะเบียนเรือประมง การแก้ไขแรงงานประมง รวมถึง การฟื้นฟูอุตสาหกรรมกุ้งจากโรคตายด่วนในกุ้ง

ส่วนในระยะต่อไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เตรียมความพร้อมดำเนินงานตามแผนงานนโยบายรัฐบาล โดยมีโครงการสำคัญ 10 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตข้าว 2) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ 3) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตประมง 4) โครงการแก้ไขหนี้สินเกษตรกร 5) การปรับปรุงและออกกฎหมายเพิ่มเติม 6) โครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 7) โครงการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสหกรณ์

8) โครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์ม น้ำมันแบบครบวงจร 9) โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการค้าเงินธุรกิจข้าวสากันเกษตรกร และ 10) โครงการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนตามโรดแมปของรัฐบาล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายให้เกษตรกรที่ถือเป็นศูนย์กลางการพัฒนามีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ในภาวะการผันผวนในตลาดโลกและในอาเซียนด้วยตนเองที่ไทยจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แล้ว แต่จะต้องรุกเพื่อให้เกษตรกรไทยและสินค้าเกษตรไทยมีที่ยืนได้อย่างมั่นคง

ปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าว

● “ประยุทธ์” สั่งเป็นวาระความสูญเสียต้นทุนเพาะปลูก

“ปีติพงษ์” เดินหน้าปรับ โครงสร้างภาคเกษตรกร เผย “ประยุทธ์” ให้เร่งส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าว เน้นสนับสนุนในพื้นที่ปลูกขนาดใหญ่ หามาตรการลดต้นทุนเพาะปลูก ควบคู่การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นไร่อ้อยให้ได้ 1 ล้านไร่ รวมทั้งเร่งแก้ปัญหาปาล์ม น้ำมัน และยางพารา

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แนวทางการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอื่น ๆ แทนการปลูกข้าว เช่น ให้ชาวนาปลูกอ้อย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดพื้นที่ไว้ 700,000 ไร่ และอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มพื้นที่เป็น 1,000,000 ไร่ รวมทั้งส่งเสริมการปลูกปาล์ม น้ำมัน โดยเรื่องการปลูกพืชทดแทนข้าว พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องการให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการผลิตข้าว เพราะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพโรงสีในการรับซื้อข้าวคุณภาพสูง และยังมีนโยบาย ให้ปรับปรุงโรงสีปาล์ม น้ำมัน และส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพ ให้มีผลผลิตน้ำมันปาล์มได้

ใกล้เคียงกับเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซียที่มีผลผลิตปาล์มคุณภาพดี ขณะที่การส่งเสริมการปลูกปาล์มเพิ่มขึ้น อาจทำให้ราคาข้าวรับซื้อปาล์มดิบปรับตัวลดลง เรื่องนี้แก้ไขได้โดยการวางแผนบริหารจัดการ ให้ผลผลิตออกมาใกล้เคียงกับความต้องการของตลาด หรือให้ผลผลิตออกมาทั้งปี เพื่อไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง

นายปีติพงษ์กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพสูง นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ดูการสนับสนุนการปลูกข้าวในพื้นที่ขนาดใหญ่ คือการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแต่ละพื้นที่เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกร เนื่องจากในปัจจุบันเกษตรกร 90% ต้องจ้างแรงงานและเสียค่าจ้างในการทำเกษตร ซึ่งหากแต่ละชุมชนมีเครื่องมือที่จะทำการเกษตรของตัวเอง โดยให้บริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้โดยกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทยสำรวจความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งกำหนดพื้นที่นำร่องในสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนรูปแบบการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์ โดยรัฐบาลอุดหนุนวงเงินให้บางส่วน

“ผมต้องดูความต้องการและความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการของสหกรณ์ต่างๆด้วยเนื่องจากเครื่องมือและเครื่องจักรทางการเกษตรมีต้นทุนและค่าเสื่อมที่แต่ละสหกรณ์ต้องมีค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจัดการในแต่ละปี ซึ่งบางสหกรณ์อาจไม่ต้องการมีภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและทำให้กำไรของสหกรณ์ลดลง ซึ่งรัฐบาลและชุมชนต้องมาหาทางออกร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร”

สำหรับนโยบายการบริหารจัดการยางพารา ในสัปดาห์หน้า นายอานวย ปะติเส รมช.เกษตรฯ จะนำเสนอแนวทางการจัดการยางพาราทั้งระบบสำหรับปีการผลิตต่อไป ให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ครอบคลุมทั้งการบริหารอุปสงค์และอุปทานของยางพารา ในส่วนการบริหารอุปทานของยางพาราที่ปัจจุบันยังมีจำนวนมากและมีการปลูกในพื้นที่ป่าสงวนและป่าคุ้มครองกำลังหาวิธีกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราให้ได้มากกว่าปีละ 400,000 ไร่ มากกว่าเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯกำหนดไว้ในการลดพื้นที่ปลูกในแต่ละปี

“การให้สินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนยางเป็นพื้นที่เกษตรอื่นๆวงเงินครัวเรือนละ 100,000 บาท ล่าสุดมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 117,000 ราย ซึ่งได้เร่งสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกร ที่มีการขอสินเชื่อแต่ขั้นตอนมีความล่าช้า เนื่องจากธนาคารมีการตรวจสอบภาระหนี้สิน ซึ่งบางส่วนมีภาระหนี้สินจากการซื้อรถยนต์ รถกระบะ ทำให้การอนุมัติทำไม่ได้ทุกราย”

นายปีติพงศ์กล่าวว่า เรื่องของการสนับสนุนให้มีการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น รัฐบาลได้ใช้กลไกระหว่างรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ในการเจรจาให้ต่างประเทศซื้อยางพาราจากไทยเพิ่ม โดยกำลังเจรจายางพาราให้กับจีน รัสเซีย สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ เพิ่มปริมาณการใช้ในประเทศให้มากขึ้น อาทิ การสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา โดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำลังดำเนินการให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุน แต่ก็ต้องส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมีการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นให้มากขึ้น.

จำหน่ายหนี้สินเกษตรกร

นายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อุทยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้เป็นสูญใน

กองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ จะจำหน่ายหนี้สินเป็นสูญ 12 แท่งเงิน (8 กองทุน 8 เงินทุน) ในกำกับดูแลเกษตรกร 28,742 ราย และองค์กรเกษตรกร 1,028 แห่ง รวมเป็นเงินจำนวน 4,568 ล้านบาท หรือร้อยละ

38 จากมูลหนี้ทั้งหมด 12,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ได้จัดทำโรดแมปโครงการ ตลอดเดือนเมษายน-กันยายน 2558 เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระบบ โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการ และชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสำรวจภาวะหนี้ โดยจำแนกตามกลุ่มหลักเกณฑ์ 10 ข้อ เดือนมิถุนายน-สิงหาคม ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอจำหน่ายหนี้สูญ โดยกรณีระเบียบ

รองรับให้เสนอคณะกรรมการกองทุน/เงินทุนที่รับผิดชอบจำหน่ายหนี้สูญ ส่วนกรณีไม่มีระเบียบรองรับ หรือมีแต่ไม่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 10 ข้อ ให้เสนอคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรกรแห่งชาติ(กบส.) พิจารณาจำหน่ายหนี้สูญ และช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน จะดำเนินการจำหน่ายหนี้ตามที่คณะกรรมการกองทุน/เงินทุน/กบส.เห็นชอบ.

งาน “วิถีข้าว วิถีไทย” เจรจาธุรกิจกว่า 6 ล.

^{๕๑}
กระทรวงเกษตรฯ ปลัดฯ งาน “วิถีข้าว
วิถีไทย” ณ บริเวณข้างท่าเทียบเรือท่าเรือสร้าง
มูลค่าตลาดสินค้าข้าวและการเจรจาธุรกิจ
การค้า 25 วัน รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท เผย
ประชาชนพึงพอใจที่ได้รับความรู้เรื่องข้าว
การแปรรูปข้าว และการนำไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบอาชีพ

นายอำนาจ ปะติเศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความ
ก้าวหน้าการดำเนินงานวิถีข้าว วิถีไทย ใน
โอกาสที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี เยี่ยมชมงานตลาดวิถีข้าว วิถีไทย
ตลาดศิลปะคลองผดุงกรุงเกษม และสำรวจ
คลองผดุงกรุงเกษม ว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงเกษตรฯ เป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมจัดงาน “วิถีข้าว วิถีไทย” ระหว่างวันที่
5 มีนาคม-5 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อสร้างโอกาส
ให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ได้ประชาสัมพันธ์
และจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพจากทั่ว
ประเทศ และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคตระหนัก
ในคุณค่าของข้าวไทย ตลอดทั้งเชื่อมโยง
โยงการเจรจาธุรกิจการค้า ซึ่งกระทรวง
เกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมการข้าว เป็น
เจ้าภาพหลักจัดงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตั้งแต่วันที่ 5-29
มีนาคม 2558 รวม 25 วัน มีผู้เข้าร่วมชมงาน
จำนวน 37,749 คน มีมูลค่าการซื้อขายสินค้า
รวม 5,739,471 บาท และก่อให้เกิดการเจรจา
ซื้อขายสินค้านี้ระหว่างร้านค้ากลุ่มเกษตรกร
และผู้ประกอบการ จำนวน 10 ร้าน มูลค่า
521,140 บาท รวมมูลค่าตลอด 25 วัน เป็น
เงิน 6,260,611 บาท

ปศุสัตว์แจกเปิดช่วยชาวนา

นายศราวุธ ลัมมวุฒิ ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้นำเปิดพร้อมอาหารและตาข่าย แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวนาในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง หลังประสบภัยแล้งหยุดการทำนา พร้อมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย สร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งครั้งนี้แจกจ่ายเปิดสาวให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ร้องขอความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพหน้าแล้ง นอกจากนี้จะมีการแจกเปิดแล้วยังมีการแจกพันธุ์กบ พันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งจะทำการขอรับความช่วยเหลือในการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแก่พื้นที่ของตนเอง โดยทางปศุสัตว์จะทำการส่งเสริมพร้อมมอบให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปต่อยอดใน

การสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงหยุดทำนา

นายศราวุธกล่าวว่า ได้แจกจ่ายปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งหลังหยุดทำนา ปีนี้ โดยครั้งนี้เป็นการแจกเปิดสาวพร้อมออกไซ้ จำนวน 15 ตัวต่อครอบครัว พร้อมอาหารเปิด ตาข่าย ยารักษาโรคและวิตามิน ให้แก่เกษตรกรนำไปเลี้ยง จำนวน 91 ราย

ด้าน น.ส.บุญเกิด ทองระย้า เกษตรชาวนา หมู่ 4 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานราชการและรัฐบาลที่ไม่ทอดทิ้งชาวนาหลังประสบภัยแล้งไม่สามารถทำนาได้ เปิดที่มอบให้จะนำไปเลี้ยงสร้าง รายเสริมในช่วงหน้าแล้งต่อไป

ลุยปรับแผนลดพื้นที่ปลูกยาง 1 ล้านไร่ B11

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมปรับปรุงมาตรการพัฒนายางพาราทั้งระบบก่อนเสนอให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณา เพื่อขับเคลื่อนให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีมาตรการที่สำคัญๆ เช่น การลดพื้นที่การปลูกยาง ซึ่งหากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สามารถยึดคืนพื้นที่ป่าถูกบุกรุกปลูกยาง 6 แสนไร่ บวกกับโครงการลดพื้นที่ปลูกยางในปี 2558 จำนวน 4 แสนไร่ ก็จะลดพื้นที่ปลูกยางได้ทันที 1 ล้านไร่ และลดผลผลิตยางได้ 2 แสนตัน

“หากลดพื้นที่ปลูกได้ 1 ล้านไร่ ก็จะลดผลผลิตยางพารา ลงประมาณ 1-2 แสนตัน/ปี จากผลผลิตทั้งหมด 4.1 แสนตัน ขณะที่ปัจจุบันไทยมีผลผลิตยางพาราในส่วนที่เกินความต้องการ ของตลาด 2 แสนตัน หากลดปริมาณผลผลิตยางส่วนเกินได้ ราคายางน่าจะปรับเพิ่มขึ้นได้” นายอำนาจ กล่าว

ยืนกรานกักกันขนยางพาราต้องคงไว้ A๗

พัทลุง — หลังจากภาคีเครือข่ายชาวสวนยางพาราและสวนปาล์มแห่งประเทศไทย (คยปท.) ได้ประชุมเรื่องยางพารากับรองแม่ทัพภาคที่ 4 โดยผลสรุปประเด็นสำคัญ คือ ให้ยังคงไว้ซึ่งโครงการมูลกักกันขนยางพารา แต่จะต้องแก้ไขให้รัดกุมในทางปฏิบัติ เนื่องจากที่ผ่านมาเกิดการผิดพลาด จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร และให้มีรหัสประจำตัว กำหนดเขตแดนการขายต่อไร่ และกำหนดเขตพื้นที่ขาย เพื่อป้องกันการหมุนเวียนขาย ■

ปลดล็อกตั้งโรงงานน้ำตาลหนุนปลูกอ้อย

พจนานุกรม กรม. เปิดทางตั้งโรงงานน้ำตาล ย่นระยะห่างเหลือ 50 กม. แต่ห้ามแย่งอ้อยโรงงานเดิม

ร.อ.นพ.ยงยุทธ ระบุลาก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติบทพจนและยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2532 และมติเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 เฉพาะข้อ 1.2 (5) พร้อมทั้งเห็นชอบการออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กรณีการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลฉบับใหม่

ทั้งนี้ ร่างประกาศฉบับใหม่กำหนดให้โรงงานน้ำตาลแห่งใหม่

ที่ขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้ำตาลให้มีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิม 50 กิโลเมตร จากเดิมที่ต้องห่าง 80 กิโลเมตร แต่มีเงื่อนไขว่าโรงงานแห่งใหม่ต้องมีแผนเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่โรงงานในปีแรกไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตของฤดูกาลผลิตนั้นๆ

นอกจากนี้ อ้อยที่นำมาหีบในโรงงานใหม่จะต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่พื้นที่เดิม ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งอ้อยวัตถุดิบ และโรงงานใหม่จะต้องมีแผนเพิ่ม

ปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยอย่างต่อเนื่อง 3 ปี

ร.อ.นพ.ยงยุทธ ระบุว่า ครม. มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองการขออนุญาตตั้ง หรือย้าย หรือขยายโรงงาน จากเดิมที่ต้องเสนอ ครม. อนุมัติ และเมื่อ สอน. รับรองแล้ว ผู้ที่ได้รับการรับรองแล้วจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการรับรอง

อย่างไรก็ตาม สำหรับโรงงานที่ยื่นคำขอขยายกำลังการผลิตไปตั้งใหม่ตามมติ ครม. เดิม แต่ยังไม่

ไม่ได้รับอนุญาตนั้น ให้ยึดตามบทเฉพาะกาล เช่น โรงงานที่ได้รับ การเห็นชอบให้ตั้งโรงงานแล้วและยื่นขอประกอบกิจการโรงงานแล้ว ต้องแจ้งประกอบกิจการภายในปี 2560 ส่วนกิจการที่ยื่นขอตั้งโรงงานน้ำตาลก่อนประกาศมีผลแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ สอน. พิจารณาตามลำดับที่ยื่นต่อไป

กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานน้ำตาลแนวทางใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ลงทุนรายใหม่ และสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อย

หนุนเกษตรกร ตั้งจีเอพีคุม ผลิตสินค้า

โพสต์ทูเดย์ แนะนำให้จีเอพี เป็นมาตรฐานบังคับสินค้า เกษตร หวังยกระดับการผลิต ช่วยแข่งขันได้ดีขึ้น

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ ตนะกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการ หอการค้าไทย เปิดเผยว่า การ เปิดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (เออีซี) ในสิ้นปีนี้ ไทย ยังไม่พร้อมแข่งขันในภาพรวม โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่มีต้นทุน สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านและ ยังไม่มีมาตรฐานการเกษตรมา ใช้ในการผลิตสินค้าทำให้แข่งขัน ไม่ได้ จึงแนะนำให้ภาครัฐนำ ระบบมาตรฐานการเกษตรที่ดี (จีเอพี) ของสำนักงานมาตรฐาน สินค้าเกษตรและอาหารแห่ง ชาติ (มกอช.) มาปรับใช้เป็น มาตรฐานแบบบังคับเพื่อยก ระดับสินค้าเกษตร ทำให้การ ผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาก ขึ้นและสินค้ามีคุณภาพดีขึ้น

ขณะเดียวกันต้องส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีจากกรอบอาเซียนให้ มากที่สุดในการนำเข้าและส่งออก สินค้า ซึ่งปัจจุบันมีคนใช้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวน้อยมาก โดยเฉพาะการค้าชายแดน

ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีน้อย เนื่องจาก ผู้ประกอบการไม่รู้ มีขั้นตอน ซับซ้อน ไม่รู้ระบบการคำนวณ แล่งกำเนิดสินค้า เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการส่งเสริมให้ ใช้สิทธิกันมากขึ้น เพราะจะส่ง ผลต่อต้นทุนและราคาสินค้า ไทยที่ขายในต่างประเทศ ทำให้ สินค้าแข่งขันได้ยาก

“เรื่องการใช้ภาษีต้องตั้ง เป้าหมายเลยว่าจะต้องมีการ ใช้สิทธิมากกว่า 70% ให้ได้ เพราะยังไม่ใช้ ทำให้ไทยไม่ พร้อมแข่งขันในอาเซียน” นาย พรศิลป์ กล่าว

วช.สัมมนาวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเรื่องข้าว
1๐ กทม.-เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดการสัมมนาเสนอผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2556 ภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน กลุ่มเรื่องข้าว ในวันที่ 27 เม.ย. โดยนายปิติพงศ์ พิ้งบุญ ณ อยุธยา รามว.เกษตรฯ เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์เอ-บี โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยตรง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ด้านข้าวได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร.0-2561-2445 ต่อ 511, 365

ใบรับรองวิชาชีพภาคเกษตร

นับเป็นอีกก้าวของภาคการเกษตรไทยในการยกระดับแรงงานภาคเกษตร ให้มีความรู้เฉพาะด้านตามที่ตัวเองถนัด เพื่อเป้าหมายผลผลิตที่มีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิตและยังทำให้ผู้ประกอบการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐสามารถคัดแยกแรงงานตามความเหมาะสมกับตำแหน่งได้อย่างชัดเจน ขณะเดียวกันยังเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อการเข้าสู่เปิดเสรีทางการค้า หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปลายปีนี้ (31 ธ.ค.58) อีกด้วย โดยการเตรียมจัดทำร่างมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพภาคการเกษตรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

วันก่อนมีโอกาสพูดคุยกับ รศ.ดร.ศักดา อินทรัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของโปรเจกต์ถึงความคืบหน้าของร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพภาคการเกษตร ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดทำขึ้น โดยมีตัวเองและคณะทีมที่ปรึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยเริ่มนำร่องจากพืชเศรษฐกิจ 2 ตัวหลักก่อนคือข้าวและอ้อย ก่อนขยายผลไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆ ต่อไป

สำหรับรายละเอียดของร่างมาตรฐานฉบับ

นี้จะแบ่งออกเป็น 4 สายงานหลักคือ

1.สายงานการเตรียมดิน 2.สายงานการเพาะปลูก 3.สายงานการดูแลรักษา และ 4.สายงานการเก็บเกี่ยว ซึ่งต่อ

ไปใครก็ตามที่จะเข้าสู่แรงงานภาคการเกษตร (ข้าวและอ้อย) จะต้องมีการ

ใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจาก 4 สายงานนี้หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อดีของร่างฉบับนี้ประการแรกจะช่วยพัฒนาแรงงานในภาคการเกษตรให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพราะเข้าใจในระบบการเพาะปลูกในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างดี เพื่อช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและการได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ

ประการต่อมาจะสามารถควบคุมแรงงานไว้ฝีมือเข้ามาสู่ในระบบภาคการเกษตร ทำให้ง่ายในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพราะสามารถรู้ได้ทันทีว่าใครมีความสามารถหรือถนัดในด้านใด และประการสุดท้ายเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถใช้เป็นใบเบิกทางในการทำงานภาคเกษตรในต่างประเทศได้ เช่นเดียวกับประเทศที่เจริญแล้วอย่าง สหรัฐอเมริกา แคนาดา หรือสหภาพยุโรป ที่ทุกวันนี้แรงงานภาคเกษตรทุกรายจะมีต้องมีใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ

โดยร่างฉบับนี้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ ไม่ว่าจะเป็นกรมกอกองต่างๆ ในกระทรวงเกษตรฯ ตัวแทน อ.ก.ส. ตัวแทนสภาเกษตรกร และตัวแทนผู้ประกอบการภาคการเกษตรมาช่วยกันวางกรอบการทำงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ จากนั้นก็จะนำไปทดลองใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและอ้อยใน 3 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กำแพงเพชร กาญจนบุรี และนครราชสีมา ซึ่งการดำเนินการในทุกขั้นตอนคาดว่าจะแล้วเสร็จและมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ก็นับเป็นอีกก้าวของวงการภาคเกษตรไทยที่สามารถยกระดับแรงงานภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะภาคการผลิตนั้นให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเป็นที่ยอมรับในระดับสากล



ศักดา อินทรัช